



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

ที่ นน ๐๔๓๒/๔๙๗

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ทุกแห่ง

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แสดงเป็นผังงาน (Flowchart) ที่ชัดเจนในทุกภารกิจ เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น

ดังนั้นจึง ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางของคู่มือฯ ดังกล่าว อย่างเคร่งครัด หากดำเนินการตามคู่มือแล้วเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

(นายชุมพล สุทธิ)

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

ที่ นน ๐๔๓๒/๔๙๗

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ทุกแห่ง

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) โดยมีเครื่องมือในการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในคำถามข้อที่ EB ๒๕ คือ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ได้กำหนดกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ โดยแบ่งกลุ่มงาน เป็นตามกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานสนับสนุนบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรับทราบ และขอรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ (นายฉลองชัย สิทธิวัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ